

เขียร์ตำรวจขึ้นตรงผู้ว่าฯ จั๊มบ.ตร.ใหม่แก้รับส่วย

กรุงเทพโพลล์สำรวจพบเสียงส่วนใหญ่สนับสนุนให้ คสช. ทำการปฏิรูปตำรวจ เขียร์ให้ขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง เห็นด้วยกับการลดบทบาทฝ่ายการเมืองในการแต่งตั้งโยกย้ายแล้วให้ตำรวจเสนอรายชื่อกันเอง พร้อมฝากคนที่จะมาเป็น ผบ.ตร. ใหม่ ให้เร่งแก้ปัญหา รับส่วยสินบน ด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยแผนระยะยาวเน้นปฏิรูปการศึกษา พลังงาน คอร์รัปชัน เพิ่มความสำคัญอาชีวศึกษาและการปฏิรูปสื่อ

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 1,239 คน เรื่องการปฏิรูปตำรวจในสายตาประชาชน

ผลสำรวจพบว่า 57.8% มีความพึงพอใจมากถึงมากที่สุดต่อการทำหน้าที่ของตำรวจ 42.2% พึงพอใจน้อยถึงน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม 90.9% ต้องการให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ปฏิรูปตำรวจ มีเพียง 9.1% เท่านั้นที่ไม่ต้องการให้ปฏิรูป

67.1% เห็นด้วยกับแนวคิดให้ตำรวจขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้ง 32.9% ไม่เห็นด้วย 88.9% เห็นด้วยที่ คสช. ปรับโครงสร้างคณะกรรมการนโยบายตำรวจเพื่อลดบทบาทของฝ่ายการเมือง

ในการแต่งตั้งโยกย้าย 11.1% ไม่เห็นด้วย 64.5% เห็นด้วยที่กำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เป็นผู้เสนอชื่อผู้ที่จะขึ้นมาเป็น ผบ.ตร. คนใหม่ แทนการให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอรายชื่อ 35.5% ไม่เห็นด้วย 81.9% เห็นด้วยกับการให้เพิ่มปลัดกระทรวงกลาโหมเข้าไปเป็นคณะกรรมการนโยบายตำรวจ หรือ ก.ต.ช. 18.1% ไม่เห็นด้วย

89.5% เห็นว่าการเลือกผู้ดำรงตำแหน่ง ผบ.ตร. ควรเลือกจากผลงานและความสามารถเป็นหลัก 10.5% เห็นควรใช้เกณฑ์ลำดับความอาวุโส 34.8% ต้องการให้ผู้ที่มาจะเป็น ผบ.ตร. คนใหม่ เร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชัน รับส่วย รับสินบน ของตำรวจ 26.1% ให้เร่งแก้ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ 20.0% ให้แก้ปัญหา ยาเสพติด

ด้านสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความเห็นของ ศ.นพ.กฤษณ์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่กล่าวถึงแผนปฏิรูปประเทศและการศึกษาว่า ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ติดตามและตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเร่งแก้ไขปัญหาประเทศ โดยคณะกรรมการดังกล่าวประกอบด้วย อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัย รวมถึงนำผลงานวิจัยที่มีการศึกษาไว้แล้วมารวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ ซึ่งขณะนี้ได้แนวทาง

ปฏิรูปประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว และได้ทยอยส่งไปที่ คสช. แล้ว ซึ่งการปฏิรูประยะยาวได้นำเสนอทั้งในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษา พลังงาน คอร์รัปชัน และการปฏิรูปสื่อ

สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เสนอให้แก้ไขโดยบูรณาการหลายศาสตร์เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐศาสตร์ การเมือง การปกครอง กฎหมาย เพื่อให้ได้มุมมองหลากหลายแก้ปัญหาทั้งระบบแบบครบวงจร

ส่วนการปฏิรูปการศึกษาได้นำเสนอเรื่องการพัฒนาคุณภาพครู เพราะการศึกษาจะดีหรือไม่อยู่ที่ครู ขณะนี้ต้องยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องของคุณภาพครู ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ไปจนถึงอุดมศึกษา ในระดับอุดมศึกษาได้เสนอให้มีการปรับแก้ไขระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง หรือแอดมิชชันส์ เนื่องจากขณะนี้ปัญหา มาก ระบบยังไม่เอื้ออำนวย ทำให้เด็กต้องวิ่งรอกสอบ ต้องเสียเวลา และเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก หลักการในการปรับต้องยึดว่าจะทำอย่างไรให้นักเรียน ผู้ปกครอง ใช้เงิน ใช้เวลาน้อยที่สุด และเอื้อให้ทุกมหาวิทยาลัยทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ

นอกจากนี้ยังได้เสนอเรื่องอาชีวศึกษาที่จะทำอย่างไรให้มีการปรับเปลี่ยนค่านิยม เด็กและผู้ปกครองหันมาสนใจการเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น เพราะต้องยอมรับว่าประเทศจะพัฒนาได้ต้องใช้คนด้านอาชีวศึกษา แต่ที่ผ่านมานักเรียน ผู้ปกครองให้ความสำคัญด้านอาชีวศึกษาน้อยมาก ทั้งที่ในอนาคตจะมีบทบาทมากในการพัฒนาประเทศ ดัง

นั่น ต้องมีการปรับเปลี่ยนค่านิยม ปรับฐานเงินเดือนผู้ที่จบอาชีวศึกษากับปริญญาตรีต้องไม่ต่างกันมาก เพื่อดึงดูดให้เด็กเข้าเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น

อย่างไรก็ตาม แผนปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้นำเสนอเรื่องปรับโครงสร้าง เพราะทุกครั้งที่มีการนำเสนอเรื่องปรับโครงสร้างต้องใช้เวลาานาน ทำให้ไม่ได้ทำเรื่องอื่นๆ